

หวัด 2009 รายวัน! ยอดป่วยเพิ่มอีก 80 ราย “วิทยา-วิชาญ” ฟาดปากกันสนุก (28/6/2552)

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 28 มิถุนายน 2552 11:46 น.

สธ.แถลงยอดป่วยหวัด 2009 เพิ่มเติมนอีก 80 ราย รวมป่วยสะสม 1,289 ราย หายแล้ว 1,267 ราย รักษาตัวอยู่โรงพยาบาล 20 ราย ส่วนผู้ป่วยอาการหนัก 2 รายอาการดีขึ้นแล้ว

วันนี้ (28 มิ.ย.) **นายมานิต นพอมรบดี** รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความคืบหน้าการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ว่า **วันนี้ (28 มิ.ย.) พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 เพิ่ม 80 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยสะสมรวม 1,289 ราย รักษาหายแล้ว 1,267 ราย** คงเหลือนอนรับการรักษาพยาบาล 20 ราย ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการหนัก 2 ราย เป็นหญิงวัย 57 ปี ที่รับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนย่านธนบุรี และพลทหารสังกัดกองทัพอากาศ ขณะนี้ อาการดีขึ้น พร้อมยืนยันไม่เคยปิดบังข้อมูลการรายงานผลผู้ป่วยและเสียชีวิต

อย่างไรก็ตาม ไม่อยากให้ประชาชนวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคเนื่องจากอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่าโรคไข้หวัดใหญ่ประจำฤดูกาล ส่วนการประสานข้อมูลผู้ป่วยที่รับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนให้เร่งรายงาน ข้อมูลกับกระทรวงสาธารณสุขนั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุง

****“วิชาญ” แฉ ร.ร.บดินทร์ฯ พบติดหวัดแต่ไม่สั่งปิด**

นายวิชาญ มินชัยนันท์ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่มีผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 เสียชีวิต 2 ราย ว่า ระบบการควบคุมของรัฐบาลด้วยระบบตรวจอุณหภูมิที่ห้องเที่ยวที่สนามบินสุวรรณภูมิ ล้มเหลว เนื่องจากไม่สามารถตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2009 ได้ เมื่อเดินทางกลับจากต่างประเทศ กว่าจะตรวจพบว่าติดเชื้อต้องใช้เวลากว่า 13 วัน ดันมองว่า กรณีที่เกิดขึ้นมีการปกปิด และไม่มีการบอกกล่าวการเผชิญโรคเมื่อโรงพยาบาลไม่สามารถวินิจฉัยได้ จึงทำให้ประชาชนเสียชีวิต ดังนั้น ตามที่รัฐบาลพยายามให้ประชาชนเข้าใจว่าติดเชื้อแล้วไม่เสียชีวิต จึงเป็นการทำให้เข้าใจผิด

และ **ตน ทราบว่า โรงเรียนบดินทร์เดชาฯ มีผู้ป่วยเป็นหวัด 2 ราย มีผู้ปกครองติดเชื้อหวัด แต่กลับไม่สั่งปิดโรงเรียนเพื่อทำความสะอาด ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ ควรให้โรงเรียนดังกล่าวปิดเพื่อทำความสะอาด**

****“วิทยา” โต้ไม่มีปิดข้อมูล สับ “วิชาญ” อย่าค้านมั่ว**

นายวิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการที่ นายวิชาญ มินชัยนันท์ ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย ระบุว่า กระทรวงสาธารณสุขปิด บังข้อมูลกรณีการป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ว่า ยืนยัน สธ. ไม่เคยปิดบังข้อมูล เพราะเรื่องสุขภาพไม่ใช่เรื่องการเมืองและที่ผ่านมามีนโยบายชัดเจนหากมีการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ต้องรายงาน พร้อมระบุอดีต นายวิชาญ ก็เคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มาก่อน น่าจะเข้าใจ ฉะนั้น อย่าโต้ว่าตัวคัดค้านทุกเรื่อง หากมีอะไรสงสัยต้องการซักถามขอให้ระบุมาให้ชัดเจน

ส่วน กรณีที่อ้างว่า มีเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งป่วยนั้นโดยปกติแต่ละวันกระทรวงสาธารณสุขมีการขึ้นทะเบียนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 อยู่แล้ว และส่วนมากก็เป็นนักเรียน ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในระบบการเฝ้าระวังของสำนักระบาดวิทยา แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อหรือที่อยู่ได้ สิ่งที่น่าห่วงมากขณะนี้หรือกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาตากฝนชุมนุมกันในสถานที่แออัดอาจเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ได้ ฉะนั้นขอให้ระมัดระวังดูแลสุขภาพ และผู้ที่รู้ตัวว่ามีอาการของไข้หวัดก็ควรสวมใส่หน้ากากอนามัยพักผ่อนอยู่กับบ้านและอย่าไปในสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมาก เพราะอาจทำให้คนอื่นเจ็บป่วยได้

****ผ.บดินทร์ฯ ยอมรับมี นร.ติดแต่หายแล้ว**

นายอมรรัตน์ ปิ่นเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เปิดเผยถึงกรณีที่มี ส.ส.กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า โรงเรียนบดินทร์เดชาฯ ไม่ยอมปิดโรงเรียน แม้พบมีนักเรียนและผู้ปกครองป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ว่า ทางโรงเรียนมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โดยให้นักเรียนที่ติดเชื้อหยุดเรียนจนกว่าจะหาย ส่วนการปิดโรงเรียนนั้นจะพิจารณาจากจำนวนนักเรียนที่ติดเชื้อ หากมีจำนวนมากทางโรงเรียนก็จะทำงานใกล้ชิดกับสำนักงานสาธารณสุขเขตในการพิจารณาปิดโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนมีการทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อฆ่าเชื้อโรคทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และทำมาแล้ว 2 สัปดาห์

ส่วนการที่นักรการเมืองคนดังกล่าว อ้างว่า มีนักเรียน 2 คน และผู้ปกครองติดเชือนั้น นายอมรรัตน์ กล่าวว่า ทางโรงเรียนยังไม่ทราบ แต่ทางโรงเรียนได้แจ้งไปยังผู้ปกครองแล้วว่า หากเด็กติดเชื้อให้มาแจ้งโรงเรียน เพื่อให้เด็กหยุดเรียนรักษาตัว ขณะเดียวกัน ทางโรงเรียนมีการดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดหากพบเด็กมีอาการไข้ก็จะวัดอุณหภูมิ ถ้ามีอาการปวดศีรษะด้วยก็จะให้รีบกลับบ้าน โดยตั้งแต่มิมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โรงเรียนบดินทร์เดชาฯ มีนักเรียนติดเชื้อ 1 คน และขณะนี้พักรักษาอาการจนหายแล้ว กำลังจะมาเรียนในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายนนี้

ที่มา: <http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=952000072911>